

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยภายหลังจากพิธีเปิดศูนย์ศึกษาฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในครั้งนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสมณพรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาฯ และเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

๒. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นายสมณพรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ห้องประชุมศรีวิงสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในครั้งนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

๓. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค

๔. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ แห่งที่ตั้งอยู่ภายในค่ายทหาร เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมด้วยนางสาวชุลีพร เดชขำ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และได้ประชุมร่วมกับพันเอก วรพินิจ ชันธุ์ปฏิภรณ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ (รอง ผบ.มทบ. ๒๓) และคณะ และเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบินที่ ๑ (กองทัพอากาศ) ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ประชุมร่วมกับนาวาอากาศเอก พิรภัทร เกศายุธ รองผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบินที่ ๑ (กองทัพอากาศ) นาวาอากาศโทหญิง อุษณีย์ ตรีอรุณ หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูฯ และคณะ หลังจากนั้นจึงได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง ตำบลวังกระแจะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ประชุมร่วมกับพันโท พงษ์พัฒน์ ธรรมโส หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูฯ ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้ง ๓ แห่ง ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อรองรับการดำเนินงานที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๕. การดำเนินการต่อรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตาม กระบวนการ Universal Periodic Review รอบที่ ๓

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการต่อรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review รอบที่ ๓ ดังนี้

๑. มีหนังสือจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกราบเรียนนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review รอบที่ ๓ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและพิจารณา

๒. ติดตามผลการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน ตามข้อเสนอแนะในรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review รอบที่ ๓ โดยมีประเด็นในการติดตาม จำนวน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๒) การระบาดของโรคโควิด ๑๙ และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ๓) สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ๔) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เรื่อง กองทุนยุติธรรม และ ๕) ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. รายงานสรุปผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระลอกใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาสรุปผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระลอกใหม่ และมีมติเห็นชอบให้จัดทำเป็น กสม. ๓

ข้อเสนอแนะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) เพื่อส่งไปยังผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยคณะกรรมการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗. ข้อเสนอขอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ และนายदनัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๘. ขออนุมัติจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๖๓,๔๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๖ เครื่อง ตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักบริหารกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๙. การประชุมหารือกับคณะผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง คณะผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๘ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในปัจจุบัน การดำเนินการต่าง ๆ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือของระหว่างสององค์กรต่อไปในอนาคต

๑๐. คณะกรรมการการกฤษฎาหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการการกฤษฎาหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง คณะกรรมการการกฤษฎาหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือขอเชิญไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการการกฤษฎาหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการ (สผ.) ๓๑๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา เพื่อหารือและเสนอความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (การบรรลุนิติภาวะของบุคคล) ในกรณีนี้ ได้มอบให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมประชุมแทน และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายจัดเตรียมข้อมูลและสนับสนุนการประชุมดังกล่าว

๑๑. การประชุม 2021 UN South Asia Forum on Business and Human Rights

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง การประชุม 2021 UN South Asia Forum on Business and Human Rights ซึ่งจะประชุมในวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทางระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ